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นิคมพระร่วงช้ีโครงการนิคมการเกษตรฯช่วยสมาชิกท านาอย่างมีความรู้ 

ตั้งเป้า3ปีผู้ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว 
 นิคมสหกรณ์พระร่วง ระบุโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน ช่วย
ปรับเปลี่ยนชีวิตสมาชิกท านาอย่างมีความรู้ พร้อมตั้งเป้าภายใน 3 ผลักดันสมาชิกเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว
พนัธ์ุดี 

นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผูอ้  านวยการนิคมสหกรณ์พระร่วง ส านักงานสหกรณ์จังหวดัสุโขทัย             
เปิดเผยถึงโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลงังานทดแทนว่า โครงการดงักล่าว ไดรั้บอนุมติั
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อน าไปด าเนินการในเขตพื้นท่ีนิคมสหกรณ์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน
คือ สมาชิกปลูกข้าว กับสมาชิกปลูกอ้อย ซ่ึงจะมีการให้องค์ความรู้แก่สมาชิก จะเน้นเร่ืองของการเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ ทั้งน้ี ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการช่วงเดือนตุลาคม 2553 วนัน้ีสมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการ ไดมี้การ
ปรับเปล่ียนวิธีการ แนวคิดต่างๆ ในการประกอบอาชีพเพิ่มมากข้ึน สามารถลดตน้ทุนในการผลิต และมี
รายไดเ้พิ่มข้ึนจากการท านาท่ีมีความรู้ มีการพฒันาข้ึนในเร่ืองการใชปุ๋้ย รู้จกัการประหยดั อดออม ส่ิงส าคญั
การเขา้มาใช้บริการของสหกรณ์ ให้ความส าคญักบัสหกรณ์มากข้ึน และมีการรับรู้มากข้ึนว่าสมาชิกเป็น
เจา้ของสหกรณ์ เม่ือมีความศรัทธากบัส่ิงต่างๆ ท่ีทางกรมส่งเสริมสหกรณ์มีให้ สมาชิก็จะหนัมาดูองคก์ร คือ
สหกรณ์ มีการพฒันาไปในด้านไหน อย่างน้อยสมาชิกท่ีประกอบอาชีพท านา ได้น าข้าวไปขายให้กับ
สหกรณ์ และมีการตรวจสอบเปรียบเทียบระหวา่งการขายขา้วให้กบัสหกรณ์กบัเอกชน โดยเฉพาะตาชัง่ของ
สหกรณ์จะมีมาตรฐาน ท าใหส้มาชิกรู้วา่การท าธุรกิจกบัสหกรณ์จะไดรั้บความยติุธรรม ฉะนั้น ในหลายเร่ือง
ท่ีเกิดข้ึนการโครงการนิคมการเกษตรฯ เป็นเร่ืองดีท่ีสมาชิกยอมรับ และมองว่าเป็นประโยชน์ในดา้นการ
ประกอบอาชีพโดยตรง  

ผูอ้  านวยการนิคมสหกรณ์พระร่วง กล่าววา่ อย่างไรก็ตาม นิคมสหกรณ์พระร่วง ไดมี้การตั้งเป้าว่า 
ภายใน 3 ปี จะผลกัดนัให้สมาชิก และสหกรณ์นิคมพระร่วง จ ากดั ร่วมกนัเป็นผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี 
โดยเราจะเร่ิมจากการผลิต ดูแลแปลงให้ดีเพื่อให้ผลผลิตขา้วท่ีดี น าไปสู่การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีดี ซ่ึงจะ
ยอ้นกลบัไปถึงนโยบายของนายสมชาย ชาญณรงคก์ุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์วา่ การจะไดเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีดี 
การท าเมล็ดพนัธ์ุท่ีดี จะไดร้าคาสูงไปดว้ย และท่ีส าคญัถา้เก็บเมล็ดพนัธ์ุน้ีไวเ้ป็นเมล็ดพนัธ์ุของตนเอง โดย
ไม่ตอ้งไปซ้ือท่ีอ่ืน ส่วนเร่ืองการแจกปัจจยัการผลิต สหกรณ์ฯ จะดูตามสัดส่วนท่ีสมาชิกตอ้งการ เช่น การ
ตรวจสอบพื้นดินท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย ซ่ึงนิคมสหกรณ์จะเน้นให้ใช้ปุ๋ยอินทรียเ์ป็นหลกั 
เพราะการใชปุ๋้ยเคมีมากๆ จะท าให้ดินเส่ือมคุณภาพ ซ่ึงวนัน้ี พื้นดินของสมาชิกแค่ฤดูกาลเดียวเปรียบเทียบ
เห็นไดช้ดัว่า พื้นดินในการท านามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึนในระดบัหน่ึง เม่ือสมาชิกเห็นดว้ยตวัเอง
แลว้ ก็จะบอกต่อกบัเพื่อนสมาชิกคนอ่ืนๆ  
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นายประกอบ กล่าวอีกวา่ ปัจจุบนั สหกรณ์นิคมพระร่วง จ ากดั มีสมาชิกประมาณ 3,600 คน ปีแรกมี
การอบรมสมาชิก 250 คนในส่วนสมาชิกท านาขา้ว ส่วนสมาชิกปลูกออ้ยมีปริมาณนอ้ย แต่วา่ออ้ยมีโรงงาน
คอยให้การสนบัสนุน จึงไม่เดือนร้อนเร่ืองเงินทุนและตลาดรองรับ แต่ปัญหาคือ ท่ีให้องค์ความรู้ไป ท่ีมี
วทิยากรจากศูนยว์ิจยัออ้ยสุพรรณบุรี จะเนน้เร่ืองการผลิตเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ซ่ึงการจะจดังบประมาณจดัการ
อบรมใหค้รอบคลุมสมาชิกทั้งหมด คงตอ้งใชร้ะยะเวลาหลายปี แต่ถา้สมาชิกทั้งหมดไดรั้บการอบรมความรู้ 
จะสามารถพฒันาอาชีพไดเ้พิ่มมากข้ึน และสุดทา้ยจะมีการพฒันาผลผลิตใหน้ าไปสู่การผลิตเมล็ดพนัธ์ุไดใ้น
อนาคต 
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